



ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๒)

ตามที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์ ประจำเดือนมิถุนายน) โดยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จำนวน ๑๑ ราย ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่สอบคัดเลือกได้	ตำแหน่ง/ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
	ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณสุข	
๑	นายปราโมทย์ ภาภักดี	
๒	นางสาวอารีญา จิรณานูวัฒน์	
๓	นางสาวศลิษา สืบคล้าย	
๔	นางสาวรสกร คล้ายอ่างทอง	
	ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ	
๑	นายชอุพล พรหมสุทธิรักษ์	
๒	นางสาวฝนทิพย์ กัฬหะสุด	
๓	นางสาวสุรีย์พร ทองสันทัด	
	ภาควิชาพื้นฐาน (หมวดการศึกษาทั่วไป) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)	
๑	นายปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ์	
๒	นางสาวอารยา มุ่งชำนาญกิจ	
	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)	
๑	นายสุพัฒน์ มูลสิน	
๒	นายรัฐติพงษ์ คำเคนทรงพานุช	

ทั้งนี้ ให้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ในลำดับที่ ๑ - ๔ ของภาควิชาปฏิบัติการ-
ฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณสุข ลำดับที่ ๑ - ๓ ของภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ ลำดับที่ ๑ ของกลุ่มวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และลำดับที่ ๑ - ๒ ของกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)
นำบัตรประจำตัวประชาชนไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
(๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.) หากไม่ไปรายงานตัวภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศนี้ให้ชั้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกนี้ เว้นแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกัน และได้ชั้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาทดลอง
ปฏิบัติงานและสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สม ม่วง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาระ มุขดี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช